

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสหรัฐพุ่งสูงสุด 7 ปี หลัง บอนด์ยีลด์ทะลุ 3.08% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีในวันอังคาร ตามการคิดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยระยะเวลา 30 ปีมีแนวโน้มแตะระดับ 4.875% ในวันอังคาร สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดี และพุ่งขึ้นแตะ 5% สำหรับลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ปรับตัวอยู่ที่ระดับ 4% ในช่วงต้นปีนี้ และได้ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (อินโฟเควสท์)

เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา นิวยอร์ก รายงานในวันอังคารว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ดีดตัวสู่ระดับ 20.1 ในเดือนพ.ค. โดยสูงกว่าระดับ 15 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ก (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนพ.ค. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 2 จุด สู่ระดับ 70 ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 1 จุด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านได้รับปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และปริมาณสต็อกบ้านในระดับต่ำ แต่ก็ถูกกดดันจากปัจจัยค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองโดยทั่วไปที่เป็นบวก (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจทรงตัวในเดือนมี.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจทรงตัวที่ระดับ 1.929 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.พ. นอกจากนี้ สต็อกสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ทั้งนี้ สต็อกสินค้าในภาคค้าปลีกดิ่งลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือน สวนทางการเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้าภาคค้าส่งและภาคการผลิต (อินโฟเควสท์)

นักวิเคราะห์ "ดอยช์แบงก์" พันธงเฟดเตรียมส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี นายปีเตอร์ ฮูเปอร์ หัวหน้านักวิเคราะห์จากดอยช์แบงก์ ซีเคียวริตีส์ ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยบ่งชี้ไว้ โดยจะมีการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ "สิ่งที่เฟดต้องกังวลคือ 1. การปรับอัตราดอกเบี้ยที่ล่าช้าเกินไป จนทำให้ไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ และ 2. การคุมเข้มมากเกินไป จนทำให้เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอยซึ่งเฟดต้องรักษาสถิติของ 2 สิ่งนี้" นายฮูเปอร์กล่าวถึงแม้เฟดเคยระบุว่า จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เฟดก็จำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง" เขากล่าว นายฮูเปอร์ยังระบุว่า เฟดจะส่งสัญญาณในการประชุมเดือนหน้าว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี จากเดิมที่ส่งสัญญาณ 3 ครั้ง (อินโฟเควสท์)

เลขาธิการ UN เตรียมเข้าพบ "ทรัมป์" 18 พ.ค. หวังหารือประเด็นเกาหลี, ซีเรีย, อิหร่าน ทำเนียบขาวแถลงว่า นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) จะเยือนทำเนียบขาวในวันที่ 18 พ.ค. และจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำเนียบขาวระบุว่า การพบปะกันระหว่างนายกูเตอร์เรส และปธน. ทรัมป์จะเป็นการยืนยันถึงพันธกรณีของสหรัฐในการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสหประชาชาติ ทั้งนี้ นายกูเตอร์เรส และปธน. ทรัมป์จะหารือกันเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลี, ซีเรีย, อิหร่าน และการปฏิรูปสหประชาชาติ (อินโฟเควสท์)

คณะกรรมการการวุฒิสภาสหรัฐเตรียมลงมติต่อการรับรองว่าที่ ผอ. CIA ในวันอังคาร คณะกรรมการการข่าวกรองประจำวุฒิสภาสหรัฐเตรียมลงมติต่อการรับรองนางจีน่า แอสเพล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ในวันอังคาร ทั้งนี้ นางแอสเพลได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA และทางคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการซักฟอกนางแอสเพลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนที่จะลงมติในวันอังคาร หากคณะกรรมการลงมติเห็นชอบต่อการแต่งตั้งนางแอสเพลเป็นผู้อำนวยการ CIA ก็จะมีการส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเต็มคณะต่อไป การแต่งตั้งนางแอสเพลเป็นผู้อำนวยการ CIA จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐ และขณะนี้วุฒิสภาชิกจำนวนหนึ่งที่แสดงการคัดค้านการแต่งตั้งนางแอสเพล เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งคุกกี้ในไทยในปี 2545 เพื่อคุ้มชังและทรมาณนักโทษของ CIA ที่พัวพันกับการก่อการร้าย และมีการทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทรมาณนักโทษ ซึ่งหากนางแอสเพลไม่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภา ก็จะส่งผลให้ปธน. ทรัมป์ต้องเลือกบุคคลใหม่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 193 จุด วิตกบอนด์ยีลด์พุ่ง, กระแสขาดเฟดขึ้นดบ. 4 ครั้งปีนี้ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี

นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากผลประกอบการที่ไม่น่าหวังของ บริษัทโฮม ดีโปท์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ รวมทั้งกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,706.41 จุด ร่วงลง 193.00 จุด หรือ -0.78% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,711.45 จุด ลดลง 18.68 จุด หรือ -0.68% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,351.63 จุด ลดลง 59.69 จุด หรือ -0.81% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับบอนด์ยีลด์พุ่ง, เก็งเฟดขึ้นคบ. 4 ครั้งปีนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นหลังจากทางการสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับแรงบวกจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.33 เยน จากระดับ 109.64 เยน และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0019 ฟรังก์ จากระดับ 1.0000 ฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ 1.1850 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1943 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3510 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3568 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7473 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.7529 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 35 เซนต์ เหตุตอกกลางติงเครียดหนุนแรงซื้อเก็งกำไร สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาน้ำมันดิบเพื่อเก็งกำไร ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 35 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 71.31 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 20 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 78.43 ดอลลาร์/บาร์เรล ฟิล โฟนน์ นักวิเคราะห์จากบริษัทไพรัช ฟีวเจอร์ กรุ๊ป กล่าวว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในฉนวนกาซา และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่อิหร่านถูกคว่ำบาตรนั้น ยังคงเป็นปัจจัยหนุนสัญญาน้ำมันดิบ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$27.9 หลังเงินดอลลาร์แข็ง, บอนด์ยีลด์พุ่ง สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) โดยสัญญาทองคำปิดในแดนลบติดต่อกัน 3 วันทำ

การ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลง นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดทองคำเช่นกัน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 27.9 ดอลลาร์ หรือ 2.12% ปิดที่ 1,290.3 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 37.6 เซนต์ หรือ 2.26% ปิดที่ 16,269 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ยุโรป: เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรก ชะลอตัวจากไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 0.4% ในไตรมาสแรก โดยชะลอตัวจากระดับ 0.7% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว และสอดคล้องกับตัวเลขเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เศรษฐกิจยูโรโซนมีการขยายตัว 2.5% ในไตรมาสแรกนักวิเคราะห์ระบุว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนเกิดจากปัจจัยชั่วคราว และคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 2.3% ในปีนี้ ส่วนในปี 2562 และ 2563 จะมีการเติบโต 2.0% และ 1.7% ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติเผย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวเพียง 0.3% เหตุการค้าชะลอตัวลง สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีได้เปิดเผยการประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1 ในวันอังคาร โดยระบุว่า GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 0.3% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ส่วนในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว GDP เยอรมนีขยายตัว 0.6% สำนักงานสถิติระบุว่า ปัจจัยบวกที่ช่วยหนุน GDP ไตรมาส 1 ให้ขยายตัวนั้น มาจากอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากการค้าที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผยค่าจ้างพุ่ง 2.9% ในไตรมาสแรก สูงกว่าเงินเฟ้อเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันอังคารว่า ค่าจ้างในอังกฤษ ซึ่งไม่รวมโบนัส พุ่งขึ้น 2.9% ในไตรมาสแรก และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.7% การปรับตัวขึ้นของค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผยการจ้างงานพุ่งเกินคาดในไตรมาสแรก สูงสุดในรอบ 3 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยในวันอังคารว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 197,000 ตำแหน่งในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง ONS ยังเปิดเผยว่า จำนวนคน

ว่างงานในอังกฤษลดลง 46,000 คนในไตรมาสแรก สู่ระดับ 1.42 ล้าน (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี, อังกฤษ ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนวันอังคาร (15 พ.ค.) หลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยว่า เศรษฐกิจเยอรมนียังคงขยายตัวในไตรมาส 1 ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า การจ้างงานของอังกฤษพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในไตรมาส 1 ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น ปิดที่ 392.37 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,970.04 จุด ลดลง 7.67 จุด หรือ -0.06% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,553.16 จุด เพิ่มขึ้น 12.48 จุด หรือ +0.23% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,722.98 จุด เพิ่มขึ้น 12.00 จุด หรือ +0.16% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 1 หดตัว 0.6% เหตุภาคครัวเรือน-ภาคธุรกิจลดการใช้จ่าย รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันอังคารว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 หดตัวลง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส เนื่องจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างก็ปรับลดการใช้จ่ายลง (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่นไฟเขียวนโยบายทางทะเลฉบับใหม่ มุ่งเน้นประเด็นความมั่นคง ญี่ปุ่นได้อนุมัตินโยบายทางทะเลฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากเกาหลีเหนือและจีน ซึ่งนโยบายฉบับนี้สวนทางกับนโยบายฉบับเดิมที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นโยบายทางทะเลฉบับนี้อ้างถึงภัยคุกคามจากการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และการลาดตระเวนจากเรือดำน้ำของจีนรอบหมู่เกาะเซนกากุซึ่งจีนได้อ้างกรรมสิทธิ์ ในบริเวณทะเลจีนตะวันออก นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ของญี่ปุ่น กล่าวในการประชุมของรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องนโยบายทางทะเลว่า "ท่ามกลางสถานการณ์ทางทะเลที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาปกป้องน่านน้ำในอาณาเขตของตน และผลประโยชน์ทางทะเลของญี่ปุ่น" (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 87.90 จุด หลังดาวโจนส์ร่วง ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดลบในวันอังคาร โดยได้รับปัจจัยกดดันจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อคืนวันอังคาร ทั้งนี้ ดัชนีนิเกอิเปิดลบ 87.90 จุด หรือ -0.39% แตะที่ 22,730.12 จุด สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า หุ้นที่ปรับตัวลงในวันอังคาร นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน (อินโฟเคสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 18.09 จุด จับตาผลการประชุมจีน-สหรัฐ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันอังคารปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนต่างรอดูผลการประชุมระหว่างรองนายกรัฐมนตรีจีนและรัฐมนตรีกระทรวงคลังสหรัฐ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 18.09 จุด หรือ 0.57% ปิดที่ 3,192.12 จุด ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจจีนนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวันอังคารว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกของปี ขยายตัว 7% ซึ่งชะลอตัวลงจากช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. ซึ่งมีการขยายตัว 7.5% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ขยายตัว 7% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดือนมี.ค. ที่ขยายตัว 6% (อินโฟเคสท์)

เอเชียและอื่นๆ

"พีทซ์" เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเวียดนามสู่ระดับ BB จาก BB- สะท้อนความคืบหน้าด้านนโยบาย พีทซ์ เรทติ้งส์ ประกาศยกระดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Issuer Default Rating - IDR) ของเวียดนามเป็น "BB" จากเดิม "BB-" โดยให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ รายงานระบุว่า พีทซ์ได้ตัดสินใจยกระดับเครดิตเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีการกำหนดนโยบายที่ดีขึ้น นักเศรษฐศาสตร์เปิดเผยว่า การจัดอันดับดังกล่าวจะทำให้มีการลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น และจะทำให้เวียดนามมีเงินทุนที่ใช้ต้นทุนน้อยลง และท้ายที่สุดจะส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตต่อไปในอนาคต โดยพีทซ์คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะขยายตัว 6.7% ในปีนี้ หลังจากที่ได้ขยายตัว 6.81% เมื่อปี 2560 (อินโฟเคสท์)

ตุรกีประกาศขับทูตอิสราเอลพ้นประเทศ ประท้วงสังหารชาวปาเลสไตน์ กระทรวงการต่างประเทศตุรกีประกาศขับเอกอัครราชทูตอิสราเอลออกจากประเทศ ขณะที่เรียกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีประจำอิสราเอลกลับประเทศ เพื่อประท้วงต่อการที่กองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมประท้วงการเปิดสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่ในกรุงเยรูซาเลมเมื่อวันจันทร์ นายเรเชป ตอยยิบ เฮอร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี กล่าวว่า การสังหารชาวปาเลสไตน์ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (อินโฟเคสท์)

"มหาธีร์" เผยอาจทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี 1-2 ปี ส่วน "อันวาร์" อาจร่วมวงกรม.ชุดใหม่ มหาธีร์ โมฮัมหมัด กล่าวว่า ตนอาจดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพียง "1 หรือ 2 ปี" เท่านั้น หลังจากก่อนหน้านี้ นายมหาธีร์เคยกล่าวว่า จะยอมหลีกทางให้นายอันวาร์ อิบราฮิม อดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ยังถูกจำคุกขึ้นมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย 92 ปี ยิ่งกล่าวผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ในระหว่างงาน "The Wall Street Journal CEO Council" ที่กรุงโตเกียว

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

โดยระบุว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม อดีตคู่อริที่กลายเป็นมิตร อาจจะช่วยลดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า จะได้รับการอภัยโทษในวันพุธนี้ (อินโฟเควสท์)

ชาวอาร์เจนตินาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเจรจาขอกู้เงิน IMF, ขึ้นค่าสาธารณูปโภค สมาชิกสหภาพแรงงานของอาร์เจนตินาได้ออกมารวมตัวกันบนถนนหลายสายในกรุงบัวโนสไอเรสในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลได้เจรจาเพื่อกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รวมทั้งประท้วงการขึ้นค่าสาธารณูปโภค สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงชาว

อาร์เจนตินาได้แสดงความกังวลว่า IMF จะให้เงินช่วยเหลือประเทศก็ต่อเมื่อรัฐบาลตกลงที่จะใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะ โดยกลุ่มผู้ประท้วงออกมารวมตัวกันบริเวณจัตุรัสลาวัลเล่ เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ นักลงทุนจับตาค่าการเลือกตั้งท้องถิ่น ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลงเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะที่ตลาดจับตาค่าการเลือกตั้งในรัฐกรณาฏกะ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,543.94 ลบ 12.77 จุด หรือ 0.04% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ก.ล.ต. เบรกขาย ICO จนกว่าคลอดเกณฑ์กำกับ คาดออกประกาศได้อย่างช้าไม่เกิน มิ.ย.นี้ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขณะนี้การระดมทุนด้วยรูปแบบของการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนครั้งแรก (ICO) ไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่า ก.ล.ต. จะออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลออกมา เนื่องจากการออก ICO นับจากนี้จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเริ่มกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ และคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์ออกมาได้อย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือน มิ.ย.61 (อินโฟเควสท์)

พาณิชย์ เตรียมเปิดขายข้าวในสต็อกรัฐล็อตสุดท้าย 2 ล้านตันในเดือน มิ.ย.นี้ นายอรรถพล โสภณิศาภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้ กรมฯ จะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ข้าวสารที่เหลือในสต็อกรัฐบาลปริมาณกว่า 2 ล้านตัน แยกเป็นข้าวกลุ่ม 2 ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.5 ล้านตัน และกลุ่ม 3 ข้าวเสื่อมที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 500,000 ตัน โดยข้าวทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นข้าวล็อตสุดท้ายในสต็อกที่รัฐบาลนี้รับมาจากรัฐบาลชุดก่อนทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านตัน ทั้งนี้ กรมฯ จะเปิดซื้อทีโออาร์ให้ผู้สนใจเสนอซื้อในวันที่ 5 มิ.ย. จากนั้นจะเปิดให้คู่คลังเก็บข้าวจนถึงวันที่ 8 มิ.ย. และวันที่ 11 มิ.ย. ให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 14 มิ.ย. สำหรับผู้สนใจซื้อข้าวกลุ่ม 2 และจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองวันที่ 14 มิ.ย. เช่นกัน ส่วนวันที่ 15 มิ.ย. หลังจากประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติที่ต้องการซื้อข้าวกลุ่ม 3 แล้ว จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา และเปิดซองราคาวันเดียวกัน (อินโฟเควสท์)

กรม.ไฟชีวะออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน เพื่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนายไพโรจน์ ชูโชติถาวร รพช.คมนาคม คาดว่า จะประกาศ TOR โครงการทางด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง 18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ภายใน 1-2 วันอังคาร ส่วนการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ได้เดินหน้าตามขั้นตอน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 6.24 จุด ตามตลาดภูมิภาคปรับแรงกดดัน Bond Yield สหรัฐฯติด 3% ส่งผลเงินทุนไหลออก SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,766.86 จุด ลดลง 6.24 จุด (-0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 60,117.59 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันอังคารปรับลงตามตลาดหุ้นเอเชีย จากปัจจัย Bond Yield สหรัฐฯแตะ 3% อีกครั้งส่งผลกระแสเงินทุนไหลออก และราคาน้ำมันลดลงกดดันหุ้นพลังงานอยู่ในช่วงเข้าแต่ลดลงในช่วงบ่ายหลัง แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพุธคาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ และติดตามทิศทาง Bond Yield ต่อไป และผลประชุม กนง. พร้อมให้แนวต้าน 1,780 จุด แนวรับ 1,750-1,760 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดวันอังคารที่ระดับ 1,766.86 จุด ลดลง 6.24 จุด (-0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 60,117.59 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันอังคาร ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,774.71 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,759.22 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันอังคาร เพิ่มขึ้น 531 หลักทรัพย์ ลดลง 801 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 390 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันอังคารมีมูลค่าการซื้อขายรวม 107,596 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวัน มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 107,596 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 19,254 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ ซื้อสุทธิ 3,963 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 9,409 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.03% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวันจันทร์ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันอังคาร NET INFLOW 9,409 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 9,409 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันอังคาร US Treasury รุ่นอายุ 10 ปี กลับมาซื้อขายที่ Yield เหนือ 3% อีกครั้ง นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า US Treasury อาจไม่สามารถลดลงต่ำกว่า 3% หลังจากปรับตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบไม่น่าจะลงได้ต่ำกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว สำหรับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,332 ล้านบาท (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.93 อ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงินอื่นในภูมิภาค จับตาทิศทางดอกเบี้ยของกนง.วันพุธ นักบริหารเงินจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 31.93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่า จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.87 บาท/ดอลลาร์ ในช่วงบ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งน่าจะเป็นผลจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ระยะ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะระดับ 3.01% จึงทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่าราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่จะสูงขึ้นส่งผลให้เงินบาทและค่าเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคอ่อนค่าสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม วันพุธต้องจับตาดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ด้วยว่าจะเสี่ยงแต่เรื่องการตัดสินใจ ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ เพราะหากมีเสียงที่ต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็เชื่อว่าเงินบาทจะไม่อ่อนค่าไปเร็ว นักบริหารเงิน คาดว่า วันอังคารเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเคสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. อียู
- ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย. สหรัฐ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรม-การใช้กำลังการผลิตเดือนเม.ย. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

| Monday 14 | | | | | As of 16-May-18 | | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|-------|-----------------|------------|--------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | Chg | %Chg. | | | | |
| JN PPI YoY | | | | | Apr | 2.00% | 2.00% | 2.10% | | | | |
| PPI MoM | | | | | Apr | 0.1% | 0.1% | -0.1% | | | | |
| Machine Tool Orders YoY | | | | | Apr P | 22.00% | -- | 28.10% | | | | |
| Tuesday 15 | | | | | | | | | | | | |
| US Empire Manufacturing | | | | | May | 20.10 | 15.00 | 15.80 | | | | |
| Retail Sales Advance MoM | | | | | Apr | 0.3% | 0.3% | 0.6% | | | | |
| Retail Sales Ex Auto MoM | | | | | Apr | 0.30% | 0.50% | 0.20% | | | | |
| Business Inventories | | | | | Mar | 0.00% | 0.10% | 0.60% | | | | |
| EC Industrial Production SA MoM | | | | | Mar | 0.50% | 0.70% | -0.80% | | | | |
| Industrial Production WDA YoY | | | | | Mar | 3.00% | 3.60% | 2.90% | | | | |
| GDP SA QoQ | | | | | 1Q P | 0.40% | 0.40% | 0.40% | | | | |
| GDP SA YoY | | | | | 1Q P | 2.50% | 2.50% | 2.50% | | | | |
| ZEW Survey Expectations | | | | | May | 2.4 | -- | 1.9 | | | | |
| JN Tertiary Industry Index MoM | | | | | Mar | -0.30% | -0.20% | 0.00% | | | | |
| CH Retail Sales YoY | | | | | Apr | 9.40% | 10.00% | 10.10% | | | | |
| Retail Sales YTD YoY | | | | | Apr | 9.70% | 9.90% | 9.80% | | | | |
| Industrial Production YoY | | | | | Apr | 7.00% | 6.40% | 6.00% | | | | |
| Industrial Production YTD YoY | | | | | Apr | 6.90% | 6.70% | 6.80% | | | | |
| Fixed Assets Ex Rural YTD YoY | | | | | Apr | 7.00% | 7.40% | 7.50% | | | | |
| Wednesday 16 | | | | | | | | | | | | |
| US Housing Starts | | | | | Apr | -- | 1310k | 1319k | | | | |
| Housing Starts MoM | | | | | Apr | -- | -0.4% | 1.9% | | | | |
| Building Permits | | | | | Apr | -- | 1350k | 1354k | | | | |
| Building Permits MoM | | | | | Apr | -- | -2.10% | 2.50% | | | | |
| Industrial Production MoM | | | | | Apr | -- | 0.60% | 0.50% | | | | |
| Manufacturing (SIC) Production | | | | | Apr | -- | 0.50% | 0.10% | | | | |
| EC CPI Core YoY | | | | | Apr F | -- | 0.70% | 0.70% | | | | |
| CPI YoY | | | | | Apr F | -- | 1.20% | 1.30% | | | | |
| CPI MoM | | | | | Apr | -- | 0.30% | 1.00% | | | | |
| JN GDP SA QoQ | | | | | 1Q P | -- | 0.00% | 0.40% | | | | |
| GDP Annualized SA QoQ | | | | | 1Q P | -- | -0.10% | 1.60% | | | | |
| GDP Nominal SA QoQ | | | | | 1Q P | -- | 0.10% | 0.30% | | | | |
| GDP Deflator YoY | | | | | 1Q P | -- | 0.30% | 0.10% | | | | |
| GDP Private Consumption QoQ | | | | | 1Q P | -- | 0.00% | 0.50% | | | | |
| GDP Business Spending QoQ | | | | | 1Q P | -- | 0.40% | 1.00% | | | | |
| Capacity Utilization MoM | | | | | Mar | -- | -- | 1.30% | | | | |
| Industrial Production MoM | | | | | Mar F | -- | -- | 1.20% | | | | |
| Industrial Production YoY | | | | | Mar F | -- | -- | 2.20% | | | | |
| CH New Home Prices MoM | | | | | Apr | -- | -- | 0.42% | | | | |
| TH BoT Benchmark Interest Rate | | | | | 16-May | -- | 1.50% | 1.50% | | | | |
| Thursday 17 | | | | | | | | | | | | |
| US Initial Jobless Claims | | | | | 12-May | -- | 215k | 211k | | | | |
| Continuing Claims | | | | | 5-May | -- | 1778k | 1790k | | | | |
| Philadelphia Fed Business Outlook | | | | | May | -- | 21.20 | 23.20 | | | | |
| Leading Index | | | | | Apr | -- | 0.40% | 0.30% | | | | |
| EC Construction Output MoM | | | | | Mar | -- | -- | -0.50% | | | | |
| Construction Output YoY | | | | | Mar | -- | -- | 0.40% | | | | |
| JN Housing Loans YoY | | | | | 1Q | -- | -- | 2.90% | | | | |
| Core Machine Orders MoM | | | | | Mar | -- | -2.80% | 2.10% | | | | |
| Core Machine Orders YoY | | | | | Mar | -- | 0.60% | 2.40% | | | | |
| Nationwide Dept Sales YoY | | | | | Apr | -- | -- | 0.10% | | | | |
| Tokyo Dept Store Sales YoY | | | | | Apr | -- | -- | 0.10% | | | | |
| Friday 18 | | | | | | | | | | | | |
| EC ECB Current Account SA | | | | | Mar | -- | -- | 35.1b | | | | |
| Current Account NSA | | | | | Mar | -- | -- | 22.7b | | | | |
| Trade Balance SA | | | | | Mar | -- | 21.1b | 21.0b | | | | |
| Trade Balance NSA | | | | | Mar | -- | -- | 18.9b | | | | |
| JN Natl CPI YoY | | | | | Apr | -- | 0.70% | 1.10% | | | | |
| Natl CPI Ex Fresh Food YoY | | | | | Apr | -- | 0.80% | 0.90% | | | | |
| Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY | | | | | Apr | -- | 0.40% | 0.50% | | | | |
| Thai Stock Market 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| SET | | | | | | 1,766.86 | | -6.24 | -0.35% | | | |
| SET50 | | | | | | 1,168.56 | | -4.01 | -0.34% | | | |
| SET100 | | | | | | 2,588.73 | | -7.91 | -0.30% | | | |
| MAI | | | | | | 479.35 | | -2.75 | -0.57% | | | |
| Institution Net Position | | | | | | 288.03 | | | | | | |
| Proprietary Net Position | | | | | | 438.41 | | | | | | |
| Foreign Net Position | | | | | | -1,332.62 | | | | | | |
| Individual Net Position | | | | | | 606.18 | | | | | | |
| Total Trading Value | | | | | | 60,117.59 | | | | | | |
| Major Indices 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| Dow Jones | | | | | | 24,706.41 | | -193.00 | -0.78% | | | |
| S&P 500 | | | | | | 2,711.45 | | -18.68 | -0.68% | | | |
| Nasdaq | | | | | | 7,351.63 | | -59.69 | -0.81% | | | |
| STOXX Europe 600 | | | | | | 387.53 | | -1.81 | -0.46% | | | |
| FTSE 100 | | | | | | 7,722.98 | | +12.00 | +0.16% | | | |
| DAX | | | | | | 12,970.04 | | -7.67 | -0.06% | | | |
| Nikkei 225 | | | | | | 22,734.82 | | -83.20 | -0.36% | | | |
| Shanghai Composite | | | | | | 3,192.12 | | +18.09 | +0.57% | | | |
| Hang Seng | | | | | | 30,917.46 | | -234.57 | -0.75% | | | |
| KOSPI | | | | | | 2,460.64 | | +2.10 | +0.09% | | | |
| BES Sensex | | | | | | 35,543.94 | | -12.77 | -0.04% | | | |
| Jakarta Composite | | | | | | 5,838.12 | | -109.04 | -1.83% | | | |
| Philippines Composite | | | | | | 7,803.26 | | -82.71 | -1.05% | | | |
| Ho Chi Minh | | | | | | 1,028.87 | | -31.58 | -2.98% | | | |
| Crude Commodities 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| WTI (\$/b) | | | | | | 71.31 | | +0.35 | +0.49% | | | |
| Dubai (\$/b) | | | | | | 74.96 | | +1.02 | +1.38% | | | |
| Brent (\$/b) | | | | | | 77.61 | | -0.16 | -0.21% | | | |
| NYMEX (\$/b) | | | | | | 71.31 | | +0.35 | +0.49% | | | |
| COMEX Gold | | | | | | 1,290.30 | | -27.90 | -2.12% | | | |
| Batic Dry Index | | | | | | | | | | | | |
| Exchange Rate 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| USD/THB | | | | | | 32.78 | | 32.78 | +0.00% | | | |
| EUR/USD | | | | | | 1.1863 | | 1.1975 | -0.93% | | | |
| USD/JPY | | | | | | 110.25 | | 109.53 | +0.66% | | | |
| GBP/USD | | | | | | 1.3509 | | 1.3593 | -0.62% | | | |
| USD/CHY | | | | | | 6.3678 | | 6.3359 | +0.50% | | | |
| USD/KRW | | | | | | 1,075.98 | | 1,068.79 | +0.67% | | | |
| Dollar Index | | | | | | 92.587 | | 92.537 | +0.05% | | | |
| Thai Bond Market 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| Total Return Index | | | | | | 274.03 | | 274.51 | -0.17% | | | |
| Outright/ Cash Trading | | | | | | 107,595.80 | | 46,591.05 | +130.94% | | | |
| Bond Yield 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| 1M | | | | | | 1.1768 | 1.2926 | 1.4492 | 1.5008 | 1.6279 | 1.7202 | |
| 3M | | | | | | | | | | | | |
| 6M | | | | | | | | | | | | |
| 1Y | | | | | | | | | | | | |
| 2Y | | | | | | | | | | | | |
| 3Y | | | | | | | | | | | | |
| 5Y | | | | | | | | | | | | |
| 10Y | | | | | | | | | | | | |
| 30Y | | | | | | | | | | | | |
| Change (bps) | | | | | | +0.73 | +0.60 | +0.75 | +0.58 | +1.53 | +1.31 | |
| 5Y | | | | | | 2.0298 | 2.3698 | 2.7325 | 3.1402 | 3.2530 | 3.4255 | |
| 7Y | | | | | | | | | | | | |
| 10Y | | | | | | | | | | | | |
| 15Y | | | | | | | | | | | | |
| 20Y | | | | | | | | | | | | |
| 30Y | | | | | | | | | | | | |
| Change (bps) | | | | | | +2.95 | +3.84 | +2.63 | +5.35 | +3.38 | +1.06 | |
| US Bond Market 15-May-18 | | | | | | | | | | | | |
| Bond Yield | | | | | | 3M | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y | |
| 15-May-18 | | | | | | 1.7385 | 2.0880 | 2.3865 | 2.8185 | 2.8820 | 3.1456 | |
| Change (bps) | | | | | | +1.07 | +0.92 | +1.45 | +0.33 | +0.81 | +1.08 | |

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มีหน้าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้